



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๕๓๒๖๓

ที่ กค ๐๖๑๘.๕/ ๓๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เรียน นิตินกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวินัยและจริยธรรม

ตามที่กรมสรรพสามิต ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และครอบคลุมนโยบายหลักของกรมสรรพสามิต เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีความชัดเจน โปร่งใสมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จะได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ นั้น

ส่วนวินัยและจริยธรรม ขอเรียนว่าการดำเนินการตามมาตรการโครงการต่างๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิตมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในการปฏิบัติงาน และการบริการแก่ประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อถือไว้วางใจ และมีความมั่นใจศรัทธาต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับกรมสรรพสามิตได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตใหม่ และมาตรการโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ บางโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้มีการจัดทำมาตรการโครงการขึ้นทดแทนมาตรการโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ดังนี้

โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มี ดังนี้

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง และกิจกรรมสรรพสามิตร่วมใจคืนวันสดใสให้น้อง (โครงการใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (โครงการใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

/๒. ด้านผู้รับ...

